



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวธราทิพย์ เหมือนโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๗)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสมชาย จึงมีโชค)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวธราทิพย์ เหมือนโพธิ์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๐ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๘ ถึง ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๑๐ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๘ ถึง ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๘๕๕๐๓</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวธาราทิพย์ เหมือนโพธิ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อกะบังลมหย่อนที่ได้รับการผ่าตัด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๖๗ ปี อาชีพแม่บ้าน สถานภาพสมรสหม้าย นับถือศาสนาอิสลาม มีบุตร ๔ คน มาโรงพยาบาลด้วยอาการมีก้อนโผล่ออกมาทางช่องคลอด ปัสสาวะกะปริดกะปรอย ถ่ายอุจจาระลำบาก แพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยมีภาวะกล้ามเนื้อกะบังลมหย่อน จึงแนะนำและนัดให้มานอนเพื่อผ่าตัดมดลูกออกทางช่องคลอดและเย็บตักแต่งช่องคลอด

วันแรกมานอนเพื่อเตรียมร่างกายก่อนผ่าตัดผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด เนื่องจากเป็นการผ่าตัดครั้งแรกและผู้ป่วยอายุมากแล้ว จึงให้การพยาบาลโดยอธิบายข้อมูลเกี่ยวแผนการรักษาและการพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจ พร้อมเผชิญต่อการเตรียมร่างกายและเข้าสู่ขั้นตอนการผ่าตัดต่อไป

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ แรกรับหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี แต่ยังคงอ่อนเพลีย มีอาการชาบริเวณเอวถึงปลายเท้าทั้ง ๒ ข้าง เนื่องจากได้รับการระงับความรู้สึกเข้าทางช่องไขสันหลังก่อนการผ่าตัด วัตถุประสงค์ไม่มีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มีคาสายสวนปัสสาวะไว้ ตรวจสอบแผลผ่าตัดช่องคลอดไม่มีบวมแดง มีเลือดซึมติดผ้าอนามัยเล็กน้อย และเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากการพลัดตก หก ล้ม จากภาวะอ่อนเพลีย โดยยกไม้กั้นเตียงและแนะนำการกดสัญญาณเรียกขอความช่วยเหลือ ดูแลให้ยา ampicillin จำนวน ๒ ครั้ง ตามแผนการรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากมีแผลผ่าตัด ได้รับยาแก้ปวด pethidine ๓๐ มิลลิกรัม ๑ ครั้ง หลังผ่าตัดวันแรก

หลังผ่าตัดวันที่ ๑ เริ่มให้ประทานอาหารทางปากและให้ยารับประทาน รวมทั้งให้คาสายสวนปัสสาวะไว้ ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ การพยาบาลผู้ป่วยระยะนี้คือการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด และระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ โดยการดูแลทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์และแผลผ่าตัดบริเวณช่องคลอด ประเมินแผลผ่าตัด บวม แดง มีเลือดออก มีหนอง กลิ่นผิดปกติหรือไม่ และให้คำแนะนำการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเมื่อผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดูแลสายสวนปัสสาวะให้อยู่ในระบบปิด ดูแลไม่ให้สายสวนปัสสาวะหัก พับ งอ สังเกตลักษณะจำนวนสีของปัสสาวะและประเมินความสมดุลของน้ำเข้า-น้ำออก โดยเน้นการสอนและให้ข้อมูลคำแนะนำขณะคาสายสวนปัสสาวะ เนื่องจากผู้ป่วยอายุมากแล้ว บทบาทของพยาบาลคือการสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจง่าย ไม่ใช่คำศัพท์ทางการแพทย์มากเกินไป และต้องอธิบายเน้นย้ำ และมีการทบทวนความเข้าใจผู้ป่วยด้วย เน้นการสื่อสารสองทางคือ จากพยาบาลไปถึง

ผู้ป่วย และจากผู้ป่วยไปถึงพยาบาล รวมทั้งให้ข้อมูลกับญาติในการดูแลผู้ป่วยร่วมด้วย ขณะดูแลผู้ป่วยไม่มีการติดเชื้อแผลผ่าตัด ระบบทางเดินปัสสาวะ และไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ แพทย์ให้ถอดสายสวนปัสสาวะออก ตวงปัสสาวะที่เหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะได้ ๘๐ มิลลิลิตร แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ และนัดตรวจติดตามอาการหลังผ่าตัด ให้คำแนะนำเรื่องการสังเกตอาการผิดปกติต่างๆและการมาตรวจตามนัด หากพบอาการผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์ก่อนวันนัด ผู้ป่วยรับทราบและเข้าใจดี สามารถตอบคำถามได้

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ ผ้าปิดตาทารกส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลือง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผ้าปิดตาทารกที่มีภาวะตัวเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ
๒. เพื่อลดภาระงานของบุคลากรพยาบาลในการต้องปิดตาทารกขณะส่องไฟใหม่บ่อยครั้ง
๓. เพื่อป้องกันการอักเสบติดเชื้อบริเวณผิวหนังรอบดวงตาทารกจากการระคายเคืองหรือรอยถลอกจากการหลุดลอก หรือแพพลาสเตอร์

๔. เพื่อประหยัดงบประมาณ รักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะจากการใช้วัสดุครั้งเดียวทิ้งให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทารกไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อดวงตาจากการส่องไฟรักษา
๒. ทารกไม่เกิดการอักเสบติดเชื้อบริเวณผิวหนังรอบดวงตา
๓. เพิ่มความพึงพอใจในการรับบริการ ลดความวิตกกังวลของบิดามารดาและญาติจากสาเหตุผ้าปิดตาแบบเดิมเลื่อนหลุดบ่อย

๔. ประหยัดงบประมาณและรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล